



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

เรื่อง จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองวิวาท)
หมู่ที่ ๕ ตำบลพระแก้ว อำเภอกาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดยวิธีตกลงราคา)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองวิวาท) หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๖ เมตร คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางปรับแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายระหว่างดำเนินการโครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นจำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว กำหนด) วงเงินงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) วงเงินราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างตามโครงการที่จะเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน -

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอกาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว

ผู้สนใจขอเชิญยื่นเสนอราคาพร้อมหลักฐานทั้งหมด ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.prakaew.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๗๗๕๐๙๖ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว